

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ  
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Người ứng cử: Nguyễn Phúc Nhân*

*Đơn vị bầu cử: Số 12 – huyện Tư Nghĩa*

Tôi tên là Nguyễn Phúc Nhân, sinh năm 1974, quê quán xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ chính sách công.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa.

*Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, kính thưa bà con Nhân dân.*

Tôi vinh dự được cử tri nơi công tác đề nghị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử và Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Tư Nghĩa gồm các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm và Thị trấn La Hà.

Trước khi về huyện nhận nhiệm vụ, tôi đã từng công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh từ năm 2000 đến 2016; Từ năm 2016-2020 công tác tại Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh. Từ tháng 8/2020 đến nay là Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa.

Trong suốt quá trình công tác của mình, bản thân luôn giữ gìn, gương mẫu, chịu khó, có ý thức vươn lên để đạt những thành tích tốt quá trình học tập, công tác và trong cuộc sống hàng ngày; đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên; dám nghĩ dám làm vì việc chung. Sống có văn hóa, nhân cách, gần gũi và lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Quyết tâm cao trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

- Với chức trách là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhận thức đây là nhiệm vụ cao quý, nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Bản thân cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXII đã đề ra. Chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân sinh sống, làm ăn; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quan tâm đặc biệt đến phát triển giáo dục, lấy giáo dục con người làm trung tâm.

*Kính thưa bà con Nhân dân*

Cứ 5 năm một lần, Chủ nhật ngày 23 tháng 5 đến đây, Bà con Nhân dân lại có dịp lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, tham gia vào Hội đồng nhân dân tỉnh - là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, để đại

diện cho Nhân dân thực hiện nguyện vọng, ý chí, quyền làm chủ, quyền lợi hợp pháp và quyền giám sát của Nhân dân.

Với ý thức, trách nhiệm cao trước Nhân dân, Tôi mong muốn được bà con Nhân dân huyện nhà tin nhiệm bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh, là người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

*Nếu được tin nhiệm là Đại biểu HĐND tỉnh, Tôi sẽ có trách nhiệm cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tham gia một số nhiệm vụ chính sau:*

*Thứ nhất*, nghiên cứu, thảo luận, xây dựng, tham gia góp ý, đề ra những cơ chế, chính sách, nghị quyết hợp lý, khoa học, phù hợp với nguồn lực tỉnh tỉnh, đúng pháp luật để UBND tỉnh, các địa phương, trong đó có huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện.

*Thứ hai*, Kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh, cơ quan liên quan, quan tâm, ưu tiên nguồn lực để đầu tư một số công trình cần thiết, mang tính kết nối, tạo sự phát triển trên địa bàn huyện Tư Nghĩa như Cầu Trà Khúc 3 (*kết nối khu phía Tây giữa huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Tịnh*), Đường Phan Đình Phùng nối dài (*kết nối Thành phố Quảng Ngãi với huyện Tư Nghĩa*). Quan tâm tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân; có chính sách, cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tăng thu nhập cho bà con, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện Tư Nghĩa.

- *Thứ ba*, về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng: Có cơ chế thu hút nguồn lực, kêu gọi xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế. Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự trên địa bàn. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Phát triển giáo dục, lấy giáo dục con người làm trung tâm. Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, bảo vệ môi trường. Đặc biệt giữ gìn sự bình yên, an toàn cho Nhân dân trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong trong thiên tai, dịch bệnh.

- *Thứ tư*, có giải pháp, phương án hợp lý xây dựng một số mô hình nông nghiệp, chuyên đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; khắc phục việc thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng thu nhập cho người dân.

- *Thứ năm*, Theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền để đảm bảo các nghị quyết, chủ trương của HĐND tỉnh thực thi hiệu lực, hiệu quả, nhất là những việc được xã hội quan tâm. Đồng thời có tổng kết, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, sát đúng với thực tế.

- *Thứ sáu*, thường xuyên đi thực tế, sâu sát, gần gũi với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đề từ đó kịp thời chia sẻ, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết những kiến nghị chính đáng của bà con Nhân dân. Trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc gây bức xúc, tồn đọng kéo dài, với tinh thần kiên trì giải quyết, kết thúc vụ việc, đem lại niềm tin trong Nhân dân.

*Kính thưa bà con Nhân dân!*

Với chức trách được giao, tôi mong muốn được bà con Nhân dân huyện Tư Nghĩa tin nhiệm, bản thân tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, không ngừng học tập; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; toàn tâm toàn ý trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung như đã nêu trên.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể bà con Nhân dân cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

*Tư Nghĩa, ngày 08/5/2021*  
**NGƯỜI XÂY DỰNG CTHĐ**

**Nguyễn Phúc Nhân**